



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และ พนักงานจตมาตรวัดน้ำ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรปรากฏดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้แก่

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๖	นายเกรียงศักดิ์ ดัชฎยาวัตร

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานจตมาตรวัดน้ำ ได้แก่

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๔	นายสมพงษ์ สมวงศ์
๒	๐๐๒	นายสุทิน พลพิชัย
๓	๐๐๑	นายธรรมรัตน์ ประพันธ์

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และลำดับที่ ๑ ของตำแหน่ง พนักงานจตมาตรวัดน้ำ มารายงานตัวในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในกรณีลำดับที่สอบได้ไม่มามีรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจะเรียกผู้ได้คะแนนในลำดับถัดไปรายงานตัว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกถ้ามีกรณี ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการรับจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวรับการจ้างภายในเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(Handwritten signature in blue ink)

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต